



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักบริหารกลาง กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล โทร. ๐ ๒๐๑๖ ๘๘๘๘ ต่อ ๔๒๐๗

ที่ กษ.๐๔๐๑/ว ๑๒๕๔

วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง แจ้งเวียนบทคัดย่อของผลงาน

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการศูนย์ ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๑ - ๑๐ หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ทุกจังหวัด

ตามประกาศกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชีระดับชำนาญการพิเศษ โดยนางสาวนภัสกร สมศักดิ์ ผู้ผ่านการประเมินบุคคลฯ ขอส่งเอกสารประกอบการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ ๙๒๗ ฝ่ายตรวจสอบบัญชี สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุดรดิตถ์ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๖ โดยหากผู้ใดจะทักท้วงผู้มีรายชื่อตามประกาศข้างต้นให้ทักท้วงได้ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันประกาศ นั้น

ในการนี้ ข้าราชการข้างต้น ได้จัดส่งผลงานเข้ารับการประเมิน ดังนั้น เพื่อให้การประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ เป็นไปตามหลักเกณฑ์หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๔ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ประกอบกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้แจ้งแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรการในการป้องกันและลงโทษผู้แจ้งข้อมูลเท็จเกี่ยวกับคุณสมบัติและผลงานของบุคคลในการขอรับการประเมินตามประกาศ อ.ก.พ.กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ และลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการในสังกัดกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จึงกำหนดให้ผู้ขอรับการประเมินจัดทำบทคัดย่อ และให้กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคลแจ้งเวียนบทคัดย่อ เป็นระยะเวลา ๕ วันทำการ หากไม่มีผู้ใดคัดค้านให้นำเสนอผลงานเข้ารับการประเมินต่อไป ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่กำหนด จึงได้แจ้งเวียนบทคัดย่อและสัดส่วนผลงานของข้าราชการข้างต้น จำนวน ๒ เรื่อง ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ อนึ่ง หากมีผู้ใดคัดค้านผลงานโปรดแจ้งไปยังกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักบริหารกลาง เป็นลายลักษณ์อักษรภายในวันจันทร์ที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ และเมื่อพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว ไม่มีผู้ใดคัดค้านจะได้ส่งผลงานเข้ารับการประเมินต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งเวียนข้าราชการในสังกัดทราบทั่วกัน

(นางสาวนิดา เอี้ยงกัญชร)

ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล รักษาการแทน

ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง การตรวจสอบธุรกิจรวบรวมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ของสหกรณ์การเกษตรเมืองตรอน จำกัด

โดย นางสาวนภัสกร สมศักดิ์ ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ 927 ฝ่ายตรวจสอบบัญชี สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุตรดิตถ์
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 6
ขอประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งเลขที่ 927 ฝ่ายตรวจสอบบัญชี สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุตรดิตถ์
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 6

ปี พ.ศ. 2567

สหกรณ์การเกษตรเมืองตรอน จำกัด เป็นสหกรณ์ขนาดใหญ่พิเศษ มีความยุ่งยากในการตรวจสอบอยู่ในระดับมากที่สุด การดำเนินธุรกิจเป็นไปตามวัตถุประสงค์ในข้อบังคับ มีพื้นที่ดำเนินงานครอบคลุม ๒ อำเภอในจังหวัดอุตรดิตถ์ คืออำเภอตรอน และอำเภอทองแสนขัน ในด้านการรวบรวมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพื่อจำหน่ายของสหกรณ์การเกษตรเมืองตรอน จำกัด โดยจะรวบรวมข้าวโพดเมล็ดสด เป็นลักษณะซื้อมาขายไป ระยะเวลาการเก็บรักษาสั้น อัตราการยุบตัวสูญเสียน้ำหนักมีน้อย ในช่วงฤดูฝนจะนำไปจ้างเอกชนอบเพื่อลดความชื้น กระบวนการขั้นตอนค่อนข้างซับซ้อนตั้งแต่การรับซื้อ การนำข้าวโพดส่งไปเข้าโรงอบเอกชน มีอัตราการสูญเสียในระหว่างการอบสูง ซึ่งกระบวนการขนส่งไปจำหน่ายก็ยังมี การสูญเสียเกิดขึ้น จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่สหกรณ์ควรต้องมีความรู้ ความชำนาญในกระบวนการขั้นตอนต่าง ๆ และต้องมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมรัดกุม เพื่อป้องกันปัญหาและลดข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น จากอัตราการสูญเสียของน้ำหนักข้าวโพดภายหลังเสร็จสิ้นจากการอบลดความชื้นแล้ว ผู้สอบบัญชีต้องใช้ความรู้ความสามารถในการรวบรวมหลักฐานที่เพียงพอและเหมาะสมเป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชีและระเบียบกรมตรวจบัญชีสหกรณ์กำหนด

การตรวจสอบบัญชีธุรกิจรวบรวมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ของสหกรณ์การเกษตรเมืองตรอน จำกัด ผู้สอบบัญชีได้เริ่มจากศึกษาข้อมูลทั่วไปของสหกรณ์และข้อมูลผลการสอบบัญชีปีก่อน วิเคราะห์โครงสร้างเงินทุนของสหกรณ์จากงบการเงินปีก่อน และสแกนธุรกรรมเชิงลึกของสหกรณ์ พิจารณาและรวบรวมข้อมูลทั่วไป ทำความเข้าใจการดำเนินธุรกิจรวบรวมข้าวโพด ระบบการควบคุมภายใน ระบบบัญชี วิธีปฏิบัติทางบัญชี ระเบียบ ข้อบังคับและนโยบายของสหกรณ์ ประเมินความเสี่ยงในการตรวจสอบบัญชี โดยใช้เครื่องมือช่วยในการประเมินความเสี่ยง (Microsoft Excel) เพื่อจัดทำแผนการสอบบัญชี โดยรวม (Audit Plan) และกำหนดแนวการสอบบัญชี (Audit Program) ให้เป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชี ปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชี เมื่อได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสม จึงสรุปผลการตรวจสอบ เพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงิน ซึ่งผลการแสดงความเห็นเป็นรูปแบบไม่มีเงื่อนไข ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2566 ผลการตรวจสอบเป็นไปตามที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กำหนด

บทคัดย่อ

- ชื่อเรื่อง** การพัฒนาบุคลากรที่เป็นผู้ช่วยผู้สอบบัญชีในปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชี สำหรับสหกรณ์ออมทรัพย์ที่ใช้โปรแกรมที่พัฒนาโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
- โดย** นางสาวนภัสกร สมศักดิ์ ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 927 ฝ่ายตรวจสอบบัญชี สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุดรดิตถ์ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 6
- ขอประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ 927 ฝ่ายตรวจสอบบัญชี สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุดรดิตถ์ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 6
- ปี** พ.ศ. 2567

ปัจจุบันตามที่ชาวทางสื่อได้ปรากฏข้อความที่เกี่ยวกับความเสียหายแก่หลายสหกรณ์ อันเนื่องมาจากการทุจริต และสหกรณ์ส่วนใหญ่มีการใช้คอมพิวเตอร์ในการประมวลผลข้อมูลมากขึ้น กรมตรวจบัญชีสหกรณ์เล็งเห็นความสำคัญของการนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจด้านต่าง ๆ รวมทั้งปริมาณธุรกิจที่เพิ่มมากขึ้นของสหกรณ์ โดยได้มีการพัฒนาโปรแกรมระบบบัญชีสำหรับสหกรณ์ออมทรัพย์ Version 2.1 ปัจจุบันพัฒนาเป็น Version 3.0 และโปรแกรมที่ปรับปรุงเพิ่มเติม ตลอดจนการพัฒนาโปรแกรมระบบตรวจสอบสหกรณ์เชิงลึก (Cooperative Audit Through System : CATS) สำหรับสหกรณ์ออมทรัพย์ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือช่วยตรวจสอบบัญชีที่ประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์

ดังนั้น ผู้จัดทำผลงานจึงมีแนวคิดที่จะส่งเสริมพัฒนาเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ ข้าราชการและพนักงานราชการที่เป็นผู้ช่วยผู้สอบบัญชีในสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุดรดิตถ์ ด้านการปฏิบัติงานสอบบัญชีสำหรับสหกรณ์ออมทรัพย์ที่ใช้โปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ที่พัฒนาโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เพื่อให้ข้าราชการและพนักงานราชการที่เป็นผู้ช่วยผู้สอบบัญชี ได้รับความรู้ ความเข้าใจ และเกิดทักษะในการปฏิบัติงาน เกิดความมั่นใจ และมีผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป และตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์กำหนด อีกทั้งสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สามารถนำแนวทางไปใช้ในการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นต่อไป